
Frá fundi velferðarráðs 15. mars 2018. 
 
Áheyrnarfulltrúi Framsóknar og flugvallavina leggur fram svohljóðandi fyrirspurn: 

 
Hversu mörg slys hafa orðið á þjónustuþegum ferðaþjónustu fatlaðra í tengslum við 
akstursþjónustuna á árunum 2015, 2016, 2017 og það sem af er ársins 2018? Einnig 
hvaða ferli fer af stað eða viðbragðsáætlun ef að slys verður á einstaklingi sem 
verið er að flytja ? Hversu há upphæð og/eða hve mikill hluti af kostnaði fer í 
leigubílaakstur og annan akstur sem tekur við ef að bílar sem ætlaðir eru í 
þjónustuna anna ekki álaginu ? 

 


